

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN
TRƯỜNG THCS NHÂN CHÍNH

BÀI DỰ THI

CUỘC THI VIẾT VỀ
GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, NGƯỜI TỐT,
VIỆC TỐT VÀ CÔNG TÁC PHÁT HIỆN, NHÂN RỘNG ĐIỂN
HÌNH TIÊN TIẾN TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU
NƯỚC QUẬN THANH XUÂN NĂM 2023

Thông tin tác giả:

Họ và tên: Nguyễn Thị Tâm

Năm sinh:

Địa chỉ: Trường THCS Nhân Chính

Điện thoại:

Thông tin nhân vật:

Họ và tên: Nguyễn Đức Minh

Lớp: 9A2

Địa chỉ: Trường THCS Nhân Chính

Điện thoại:

Thanh Xuân, tháng 12/2023

Nguyễn Đức Minh – Cậu học trò đam mê thể thao

Hình ảnh một cậu bé với dáng người chắc khỏe, nước da bánh mật, đôi mắt sáng cùng nụ cười hiền từ là ấn tượng đầu tiên trong cảm nhận của mỗi người khi tiếp xúc với cậu học trò Nguyễn Đức Minh, học sinh lớp 9A2, trường THCS Nhân Chính – Thanh Xuân – Hà Nội.

Các thành tích con đã đạt được trong thể thao:

1. Giải Nhất- Giải bóng bàn HUY SWIN - tỉnh Thái Nguyên.
2. Giải Nhất môn bóng bàn trong Hội khỏe phù đồng quận Thanh Xuân năm 2023
3. Giải Ba đồng đội cờ vua cấp Quận năm 2022



Cậu học trò Nguyễn Đức Minh yêu thích thể thao

Đức Minh được sinh ra trong một gia đình có tình yêu với thể thao, đặc biệt là môn bóng bàn... nên con đã thường xuyên tập luyện từ nhỏ. Ngoài việc chăm chỉ tập luyện, ở Đức Minh còn toát ra tố chất tư duy của một vận động

viên thể thao giỏi. Với tố chất đó, con đã được chọn vào đội tuyển TĐTT của trường tham dự thi đấu với các trường bạn trong Quận. Hàng ngày sau giờ học, con thường ở lại trường luyện tập chơi bóng bàn với thầy và các bạn trong đội tuyển của trường. Nhờ niềm say mê, sự nỗ lực của bản thân cùng sự chỉ bảo tận tình của các thầy cô, Đức Minh đã đạt được thành tích đáng kể. Năm 2022-2023, con đã vượt qua nhiều tuyển thủ cờ vua nhí trong các trường THCS trên địa bàn quận Thanh Xuân và đạt: Giải Ba

Năm học 2023-2024, Đức Minh đã dày công luyện tập và kết quả con đã xuất sắc đạt giải nhất môn bóng bàn cấp quận. Đáng nói là đằng sau giải thưởng ấy là một câu chuyện cảm động về niềm đam mê thể thao cháy bỏng của Đức Minh. Chiều tối ngày thi đấu chung kết Đức Minh đã phải nhập viện và phải phẫu thuật vì bị ruột thừa. Khi tôi và các bác trong ban phụ huynh đến thăm Đức Minh thì bố con cho biết: *“Buổi sáng hôm đó, con đã bị sốt nhưng vẫn quyết tâm không bỏ cuộc. Buổi chiều sau khi thi đấu xong về nhà con sốt rất cao, kèm theo đau bụng rồi phải nhập viện mổ cấp cứu vì bị viêm ruột thừa”*. Nghe bố Minh Đức kể tôi và các bác phụ huynh đều vô cùng xúc động vì tinh thần thi đấu của con.



Đức Minh (Đứng thứ 4 từ trái sang phải) đạt Giải Ba môn bóng bàn cấp Quận năm học 2022-2023



Đức Minh (Đứng giữa) đạt Giải Nhất môn bóng bàn cấp Quận năm học 2023-2024

Đồng hành Đức Minh là bố - người thầy, người huấn luyện viên đầu tiên của con. Có lẽ, niềm đam mê với thể thao của bố đã truyền cho con một tình yêu mãnh liệt với bộ môn bóng bàn.



Đức Minh cùng bố - huấn luyện viên thể thao đầu tiên của con

Không những đam mê thể thao, Đức Minh còn là một cậu bé ham học. Đạt nhiều thành tích cao trong thể thao như vậy nhưng con không bao giờ kiêu ngạo, luôn khiêm tốn, luôn hòa đồng nên con được các bạn và thầy cô giáo yên mến.

Không chỉ là một học sinh có nhiều thành tích trong thể thao, mà khi ở nhà, “Đức Minh còn là một anh trai gương mẫu, luôn nhường nhịn em trai của mình. Con hướng dẫn em học bài khi bố mẹ bận rộn. Sau những giờ học căng thẳng, Đức Minh hướng dẫn cậu em chơi bóng bàn và truyền cho em niềm say mê với môn thể thao này. Trong cuộc thi vừa qua em trai Minh cũng đạt Giải Ba”- bố Đức Minh tự hào kể về con như vậy.



Đức Minh cùng em trai tập bóng bàn tại nhà.

Những thành tích của Đức Minh đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng thầy cô và các bạn học sinh. Minh quả là một gương sáng điển hình về tinh thần thể thao, là niềm tự hào của lớp 9A2 nói riêng và của các bạn học sinh trường THCS Nhân Chính nói chung. Hi vọng con sẽ còn tiến cao, tiến xa hơn trong lĩnh vực thể thao. Chúc con sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trên con đường học tập và thể thao của mình!

Nhân Chính, ngày 10 tháng 11 năm 2023.

Hiệu trưởng

Người viết

Nguyễn Thị Thanh Vân

Nguyễn Thị Tâm

Một số hình ảnh Đức Minh thi đấu và nhận giải thưởng



Đức Minh nhận cúp- Giải bóng bàn HUY SWIN - tỉnh Thái Nguyên.



Hình ảnh Đức Minh trong trận chung kết- Giải bóng bàn HUY SWIN - Thái Nguyên.



Hình ảnh Đức Minh trong trận chung kết Bóng bàn- Hội khỏe Phù Đổng Quận Thanh Xuân – 2023



Hình ảnh Đức Minh cùng bố tham gia thi đấu giao lưu ở Trung tâm bóng bàn Linh Muối